



## ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง  
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีประกาศลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลและได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๒๙๐ ราย นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการ ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น จึงรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โดยมีรายละเอียดตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก แนบท้ายประกาศนี้

### ๑. หลักเกณฑ์การพิจารณา

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตามประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

### ๒. เกณฑ์การประเมิน

คณะกรรมการประเมินบุคคลฯ จะประเมินจากเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ โดยกำหนดองค์ประกอบการพิจารณาและเกณฑ์คะแนน ดังนี้

องค์ประกอบการพิจารณา	เกณฑ์คะแนน
๑. ข้อมูลบุคคล ได้แก่ ประวัติการศึกษา ประวัติการรับราชการ ประวัติการฝึกอบรมดูงาน ประสบการณ์ในการทำงาน ผลการปฏิบัติราชการ และประวัติทางวินัย	๒๐
๒. ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานที่สอดคล้องเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง โดยพิจารณาจากการประเมินคุณลักษณะของบุคคลที่ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมิน	๑๐

องค์ประกอบการพิจารณา (ต่อ)	เกณฑ์คะแนน
๓. ผลงาน โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ความชำนาญในงาน ผลสำเร็จของงาน คุณภาพของงาน ประโยชน์ของผลงานต่อทางราชการ	๓๐
๔. ข้อเสนอแนวความคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน โดยพิจารณาจากข้อเสนอแนวคิดที่สามารถนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม	๓๐
๕. ความประพฤติและคุณลักษณะอื่นๆ โดยพิจารณาจากการดำรงหรือเคยดำรงตำแหน่ง หัวหน้างาน มีความคิดริเริ่มในการพัฒนา หรือปรับปรุงวิธีการทำงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีความอุตสาหะวิริยะในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อมุ่งประโยชน์ของทางราชการ การได้รับรางวัลต่างๆ	๑๐
รวม	๑๐๐

### ๓. การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก

#### ๓.๑ ระยะเวลาการรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ (นับวันที่สำนักงานเลขาธิการกรมประทับตราลงรับเรื่อง) ทั้งนี้ ผู้สมัครซึ่งได้ส่งเอกสารประกอบการสมัครตามประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ หากไม่จัดส่งเอกสารภายในระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จะพิจารณาประเมินบุคคลจากเอกสารชุดเดิม

#### ๓.๒ เอกสารประกอบการรับสมัคร

๓.๒.๑ แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล

๓.๒.๒ แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล

๓.๒.๓ ผลงานที่เป็นผลการปฏิบัติงานหรือผลสำเร็จของงาน จำนวน ๑ เรื่อง โดยเงื่อนไขของผลงานให้เป็นไปตามประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๓.๒.๔ ข้อเสนอแนวความคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน จำนวน ๑ เรื่อง

๓.๒.๕ แบบพิจารณาการันระยะเวลาถือฤกษ์ในการดำรงตำแหน่งในสายงาน

โดยขอให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จัดทำเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล จำนวน ๕ ชุด ต่อ ๑ ตำแหน่ง (สมัครได้ไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง) พร้อมติดรูปถ่าย ขนาดหนึ่งนิ้วครึ่ง (ภาพสีหรือภาพสแกนสี ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน ๖ เดือน) ส่งไปยังกรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ (นับวันที่สำนักงานเลขาธิการกรมประทับตราลงรับเรื่อง) ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร <http://www.person.doae.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

  
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง  
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

บัญชีตำแหน่งว่าง ระดับชำนาญการพิเศษ ที่เปิดรับสมัครคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินบุคคล จำนวน ๒๙๕ ตำแหน่ง  
(แบบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕)

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๑	ผู้อำนวยการกลุ่ม (นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๙๔ กลุ่มพัสดุ กองคลัง	<b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ อ.ก.พ.กรมฯ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและ ชำนาญการพิเศษ และประกาศ อ.ก.พ. กรมฯ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งสูงขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่
๒	ผู้อำนวยการกลุ่ม (นิติกรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๕๕ กลุ่มนิติการ สำนักงานเลขาธิการกรม	<a href="http://www.person.doe.go.th">http://www.person.doe.go.th</a> ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะสมัคร เข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก จำนวน ๕ ชุดต่อ ๑ ตำแหน่ง (สมัครได้คนละไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง)
๓	ผู้อำนวยการกลุ่ม (นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๘๕๗ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ๒ กองการเจ้าหน้าที่	<b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b> ๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย) ๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน
๔	ผู้อำนวยการกลุ่ม (นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๒๔ กลุ่มส่งเสริมพืชน้ำมันและพืชตระกูลถั่ว สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร (กลุ่มผลิตและขยายพันธุ์พืช กองขยายพันธุ์พืช)	๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน ๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๕	<p>ผู้อำนวยการกลุ่ม (นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๕๔ กลุ่มส่งเสริมไม้ยืนต้น สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร (กลุ่มตลาดและเงินทุนหมุนเวียน กองขยายพันธุ์พืช)</p>	<p><b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ อ.ก.พ.กรมฯ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและ ชำนาญการพิเศษ และประกาศ อ.ก.พ. กรมฯ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งสูงขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ <a href="http://www.person.doae.go.th">http://www.person.doae.go.th</a> ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะสมัคร</p>
๖	<p>ผู้อำนวยการกลุ่ม (นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๖๘ กลุ่มส่งเสริมพืชผักและเห็ด สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร (กลุ่มยุทธศาสตร์และวางแผนการผลิต กองขยายพันธุ์พืช)</p>	<p>เข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก จำนวน ๕ ชุดต่อ ๑ ตำแหน่ง (สมัครได้คนละไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง)</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b> ๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย) ๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p>
๗	<p>ผู้อำนวยการกลุ่ม (วิศวกรการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๗๕ กลุ่มวิศวกรรมเกษตร สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร (กลุ่มส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลเกษตร กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และ วิศวกรรมเกษตร)</p>	<p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน ๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน ๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก</p>
๘	<p>ผู้อำนวยการกลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๒๒๔๙ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร</p>	<p>การพิจารณาข้อประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p>

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๙	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๓๒ กลุ่มส่งเสริมการวินิจฉัยศัตรูพืช สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร (กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย)	<b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ อ.ก.พ.กรมฯ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและ ชำนาญการพิเศษ และประกาศ อ.ก.พ. กรมฯฯ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕
๑๐	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๔๐ กลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร (กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย)	เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งสูงขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ <a href="http://www.person.doae.go.th">http://www.person.doae.go.th</a> ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะสมัคร เข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก จำนวน ๕ ชุดต่อ ๑ ตำแหน่ง (สมัครได้คนละไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง)
๑๑	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๔๙ กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร	<b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b> ๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย) ๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๑๒	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๕๐ กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร	๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน ๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน ๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ
๑๓	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๙๓๙ กลุ่มพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน (กองพัฒนาเกษตรกร)	พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก
๑๔	ผู้อำนวยการศูนย์ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๓๒๖ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.กาญจนบุรี(เกษตรที่สูง) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี	<b>การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</b>

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๑๕	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๒๖๕ กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี	<b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ อ.ก.พ.กรมฯ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและ ชำนาญการพิเศษ และประกาศ อ.ก.พ. กรมฯ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งสูงขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่
๑๖	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๒๘๒ กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา	<a href="http://www.person.doae.go.th">http://www.person.doae.go.th</a> ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะสมัคร เข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก จำนวน ๕ ชุดต่อ ๑ ตำแหน่ง (สมัครได้คนละไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง)
๑๗	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๖๐๐ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่	<b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b> ๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย) ๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง
๑๘	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๗๓๒ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่	ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน ๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน ๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน
๑๙	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๗๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่	ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๒๐	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๘๕๑ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี	<p><b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล</b></p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ อ.ก.พ.กรมา ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ และประกาศ อ.ก.พ. กรมา ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่</p>
๒๑	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๘๘๗ สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี	<p><a href="http://www.person.doe.go.th">http://www.person.doe.go.th</a> ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก จำนวน ๕ ชุดต่อ ๑ ตำแหน่ง (สมัครได้คนละไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง)</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p>
๒๒	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๙๐๙ สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี	<p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p>
๒๓	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๙๑๘ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี	<p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง</p>
๒๔	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๙๓๓ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี	<p>ของตนกรมาฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p>

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๒๕	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๘๔๕ สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี	<b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ อ.ก.พ.กรมา ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและ ชำนาญการพิเศษ และประกาศ อ.ก.พ. กรมาฯ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งสูงขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่
๒๖	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๘๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอดำรงวิทยะ จังหวัดกาญจนบุรี	<a href="http://www.person.doe.go.th">http://www.person.doe.go.th</a> ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะสมัคร เข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก จำนวน ๕ ชุดต่อ ๑ ตำแหน่ง (สมัครได้คนละไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง)
๒๗	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๘๗๖ สำนักงานเกษตรอำเภอดำรงวิทยะ จังหวัดกาญจนบุรี	<b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b> ๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย) ๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๒๘	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๘๖๕ สำนักงานเกษตรอำเภอมะนัง จังหวัดกาฬสินธุ์	๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน ๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน ๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ
๒๙	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๐๐๐ สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมาฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ.
๓๐	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๐๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระดับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี



ลำดับ ที่	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๓๑	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๒๑๖๙ สำนักงานเกษตรอำเภอดุสิตบุรี จังหวัดกำแพงเพชร	<p><b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล</b></p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ อ.ก.พ.กรมฯ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ และประกาศ อ.ก.พ. กรมฯ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่</p>
๓๒	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๒๒๐๘ สำนักงานเกษตรอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร	<p><a href="http://www.person.doe.go.th">http://www.person.doe.go.th</a> ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก จำนวน ๕ ชุดต่อ ๑ ตำแหน่ง (สมัครได้คนละไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง)</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p>
๓๓	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๒๒๑๖ สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร	<p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p>
๓๔	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๑๗๔ สำนักงานเกษตรอำเภอดุสิตบุรี จังหวัดกำแพงเพชร	<p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง</p>
๓๕	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๑๘๑ สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร	<p>ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p>

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๓๖	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๑๙๕ สำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	<b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ อ.ก.พ.กรมา ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและ ชำนาญการพิเศษ และประกาศ อ.ก.พ. กรมาฯ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งสูงขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่
๓๗	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๒๔๖๕ สำนักงานเกษตรอำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น	<a href="http://www.person.doe.go.th">http://www.person.doe.go.th</a> ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะสมัคร เข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก จำนวน ๕ ชุดต่อ ๑ ตำแหน่ง (สมัครได้คนละไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง)
๓๘	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๒๔๘๐ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	<b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b> ๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย) ๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง
๓๙	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๓๑๓ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	ให้เลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน ๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน ๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน
๔๐	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๓๔๕ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมาฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๔๑	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๓๕๗ สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	<b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ อ.ก.พ.กรมา ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและ ชำนาญการพิเศษ และประกาศ อ.ก.พ. กรมาฯ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งสูงขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่
๔๒	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๓๘๒ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	<a href="http://www.person.doe.go.th">http://www.person.doe.go.th</a> ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะสมัคร เข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก จำนวน ๕ ชุดต่อ ๑ ตำแหน่ง (สมัครได้คนละไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง)
๔๓	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๔๗๐ สำนักงานเกษตรอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	<b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b> ๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย) ๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๔๔	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๕๑๐ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน ๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน ๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ
๔๕	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๒๖๓๖ สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี	พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๔๖	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๖๑๗ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	<p><b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล</b></p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ อ.ก.พ.กรมฯ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ และประกาศ อ.ก.พ. กรมฯฯ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ <a href="http://www.person.doae.go.th">http://www.person.doae.go.th</a> ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก</p> <p>จำนวน ๕ ชุดต่อ ๑ ตำแหน่ง (สมัครได้คนละไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง)</p>
๔๗	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๖๒๔ สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี	<p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p>
๔๘	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๒๖๙๓ สำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา	
๔๙	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๒๗๒๕ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา	
๕๐	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๒๗๓๕ สำนักงานเกษตรอำเภพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา	

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๕๑	เกษตรอำเภอก (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๒๗๗๐ สำนักงานเกษตรอำเภอกคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา	<p><b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล</b></p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ อ.ก.พ.กรมฯ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ และประกาศ อ.ก.พ. กรมฯ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่</p>
๕๒	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๖๗๖ สำนักงานเกษตรอำเภอกเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา	<p><a href="http://www.person.doe.go.th">http://www.person.doe.go.th</a> ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก จำนวน ๕ ชุดต่อ ๑ ตำแหน่ง (สมัครได้คนละไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง)</p>
๕๓	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๗๓๗ สำนักงานเกษตรอำเภอกพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา	<p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p>
๕๔	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๗๕๓ สำนักงานเกษตรอำเภอกแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา	<p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p>
๕๕	เกษตรอำเภอก (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๒๘๓๒ สำนักงานเกษตรอำเภอกพานทอง จังหวัดชลบุรี	
๕๖	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๘๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอกบ่อทอง จังหวัดชลบุรี	

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๕๗	หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๒๘๘๖ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท	<b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ อ.ก.พ.กรมฯ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและ ชำนาญการพิเศษ และประกาศ อ.ก.พ. กรมฯ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งสูงขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่
๕๘	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๒๙๒๒ สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท	<a href="http://www.person.doe.go.th">http://www.person.doe.go.th</a> ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะสมัคร เข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก จำนวน ๕ ชุดต่อ ๑ ตำแหน่ง (สมัครได้คนละไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง)
๕๙	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๙๐๗ สำนักงานเกษตรอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท	<b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b> ๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย) ๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๖๐	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๙๒๗ สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท	๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน ๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน ๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน
๖๑	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๓๐๓๘ สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งศรี จังหวัดชัยภูมิ	ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก
๖๒	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๓๐๘๖ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๖๓	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๓๑๑๕ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	<b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ อ.ก.พ.กรมฯ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและ ชำนาญการพิเศษ และประกาศ อ.ก.พ. กรมฯ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งสูงขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่
๖๔	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๓๒๐๑ สำนักงานเกษตรอำเภอบะพือ จังหวัดชุมพร	<a href="http://www.person.doe.go.th">http://www.person.doe.go.th</a> ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะสมัคร เข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก จำนวน ๕ ชุดต่อ ๑ ตำแหน่ง (สมัครได้คนละไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง)
๖๕	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๓๓๑๘ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	<b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b> ๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย) ๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง
๖๖	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๓๓๓๐ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย	ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน ๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน ๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน
๖๗	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๓๓๔๒ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย	ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๖๘	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๓๓๘๓ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย	<p><b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล</b></p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ อ.ก.พ.กรมฯ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ และประกาศ อ.ก.พ. กรมฯ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่</p>
๖๙	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๓๔๒๓ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย	<p><a href="http://www.person.doe.go.th">http://www.person.doe.go.th</a> ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก จำนวน ๕ ชุดต่อ ๑ ตำแหน่ง (สมัครได้คนละไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง)</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p>
๗๐	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๓๔๕๐ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย	<p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p>
๗๑	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๓๒๗๘ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	<p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง</p>
๗๒	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๓๓๐๓ สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย	<p>ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p>



ลำดับ ที่	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๗๓	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๓๔๑๑ สำนักงานเกษตรอำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย	<b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ อ.ก.พ.กรมฯ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและ ชำนาญการพิเศษ และประกาศ อ.ก.พ. กรมฯฯ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งสูงขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่
๗๔	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๓๔๔๐ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย	<a href="http://www.person.doae.go.th">http://www.person.doae.go.th</a> ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะสมัคร เข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก จำนวน ๕ ชุดต่อ ๑ ตำแหน่ง (สมัครได้คนละไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง)
๗๕	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๓๕๐๒ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	<b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b> ๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย) ๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน
๗๖	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๓๔๙๕ สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน ๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก
๗๗	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๓๕๔๑ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่	การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี
๗๘	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๓๕๕๘ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๗๙	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๓๖๘๖ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่	<b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ อ.ก.พ.กรมฯ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและ ชำนาญการพิเศษ และประกาศ อ.ก.พ. กรมฯฯ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
๘๐	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๓๗๔๑ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	ตำแหน่งสูงขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ <a href="http://www.person.doae.go.th">http://www.person.doae.go.th</a> ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะสมัคร เข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก จำนวน ๕ ชุดต่อ ๑ ตำแหน่ง (สมัครได้คนละไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง)
๘๑	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๓๗๙๔ สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง	<b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b> ๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย) ๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๘๒	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๓๘๓๙ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด	๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน ๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน ๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ
๘๓	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๓๘๔๗ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด	พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก
๘๔	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๓๙๔๑ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก	การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๘๕	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๓๙๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ จังหวัดตาก	<p><b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล</b></p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ อ.ก.พ.กรมฯ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ และประกาศ อ.ก.พ. กรมฯ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่</p>
๘๖	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๓๙๕๑ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก	<p><a href="http://www.person.doae.go.th">http://www.person.doae.go.th</a> ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก จำนวน ๕ ชุดต่อ ๑ ตำแหน่ง (สมัครได้คนละไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง)</p>
๘๗	หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๓๙๘๐ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก	<p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p>
๘๘	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๓๙๙๐ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	<p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p>
๘๙	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๔๐๒๐ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก	
๙๐	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๔๐๗๔ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๙๑	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๔๐๘๖ สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	<b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ อ.ก.พ.กรมฯ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและ ชำนาญการพิเศษ และประกาศ อ.ก.พ. กรมฯ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งสูงขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่
๙๒	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๔๑๔๕ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	<a href="http://www.person.doe.go.th">http://www.person.doe.go.th</a> ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะสมัคร เข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก จำนวน ๕ ชุดต่อ ๑ ตำแหน่ง (สมัครได้คนละไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง)
๙๓	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๔๑๗๙ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	<b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b> ๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย) ๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๙๔	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๔๓๐๘ สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน ๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน ๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน
๙๕	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๔๓๒๗ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๙๖	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๔๔๐๓ สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	<p><b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล</b></p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ อ.ก.พ.กรมฯ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ และประกาศ อ.ก.พ. กรมฯ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่</p>
๙๗	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๔๔๑๙ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	<p><a href="http://www.person.doe.go.th">http://www.person.doe.go.th</a> ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก จำนวน ๕ ชุดต่อ ๑ ตำแหน่ง (สมัครได้คนละไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง)</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p>
๙๘	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๔๓๒๒ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	
๙๙	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๔๓๔๘ สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	
๑๐๐	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๔๓๘๙ สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	
๑๐๑	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๔๔๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๑๐๒	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๔๔๖๘ สำนักงานเกษตรอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	<b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ อ.ก.พ.กรมฯ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและ ชำนาญการพิเศษ และประกาศ อ.ก.พ. กรมฯ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งสูงขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่
๑๐๓	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๔๔๗๙ สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครราชสีมา	<a href="http://www.person.doae.go.th">http://www.person.doae.go.th</a> ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะสมัคร เข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก จำนวน ๕ ชุดต่อ ๑ ตำแหน่ง (สมัครได้คนละไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง)
๑๐๔	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๔๔๙๔ สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	<b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b> ๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย) ๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๑๐๕	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๔๖๗๖ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครราชสีมา	๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน ๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน ๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี
๑๐๖	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๔๗๓๘ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๑๐๗	เกษตรอำเภอบึงสามพัน (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๔๗๖๙ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครศรีธรรมราช	<p><b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล</b></p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ อ.ก.พ.กรมฯ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ และประกาศ อ.ก.พ. กรมฯ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่</p>
๑๐๘	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๔๖๒๑ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพันจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	<p><a href="http://www.person.doae.go.th">http://www.person.doae.go.th</a> ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก จำนวน ๕ ชุดต่อ ๑ ตำแหน่ง (สมัครได้คนละไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง)</p>
๑๐๙	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๔๖๔๘ สำนักงานเกษตรอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช	<p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p>
๑๑๐	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๔๖๕๖ สำนักงานเกษตรอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช	<p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก</p>
๑๑๑	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๔๖๖๖ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครศรีธรรมราช	<p>การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p>

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๑๑๒	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๔๗๕๓ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	<b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ อ.ก.พ.กรมฯ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและ ชำนาญการพิเศษ และประกาศ อ.ก.พ. กรมฯ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งสูงขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่
๑๑๓	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๔๗๗๙ สำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	<a href="http://www.person.doae.go.th">http://www.person.doae.go.th</a> ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะสมัคร เข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก จำนวน ๕ ชุดต่อ ๑ ตำแหน่ง (สมัครได้คนละไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง)
๑๑๔	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๔๘๗๖ สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์	<b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b> ๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย) ๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง
๑๑๕	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๔๙๒๙ สำนักงานเกษตรอำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์	ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน ๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน ๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน
๑๑๖	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๔๙๗๓ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่वंงก์ จังหวัดนครสวรรค์	ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรฐานหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี



ลำดับ ที่	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๑๑๗	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๔๘๘๙ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์	<b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ อ.ก.พ.กรมา ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและ ชำนาญการพิเศษ และประกาศ อ.ก.พ. กรมาฯ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งสูงขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่
๑๑๘	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๔๙๑๓ สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์	<a href="http://www.person.doe.go.th">http://www.person.doe.go.th</a> ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะสมัคร เข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก จำนวน ๕ ชุดต่อ ๑ ตำแหน่ง (สมัครได้คนละไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง)
๑๑๙	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๕๒๖๔ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน	<b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b> ๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย) ๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง
๑๒๐	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๕๒๘๔ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน	ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน ๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน ๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน
๑๒๑	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๕๐๓๑ สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมาฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๑๒๒	หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๕๑๗๙ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดน่าน	<b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ อ.ก.พ.กรมฯ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและ ชำนาญการพิเศษ และประกาศ อ.ก.พ. กรมฯ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งสูงขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่
๑๒๓	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๗๐๔ สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ	<a href="http://www.person.doe.go.th">http://www.person.doe.go.th</a> ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะสมัคร เข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก จำนวน ๕ ชุดต่อ ๑ ตำแหน่ง (สมัครได้คนละไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง)
๑๒๔	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๒๘๔ สำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ	<b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b> ๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย) ๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๑๒๕	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๒๙๔ สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ	๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน ๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน ๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ
๑๒๖	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๕๓๔๙ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ.
๑๒๗	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๕๔๐๕ สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๑๒๘	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๕๔๒๕ สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	<b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ อ.ก.พ.กรมฯ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและ ชำนาญการพิเศษ และประกาศ อ.ก.พ. กรมฯ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕
๑๒๙	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๕๔๓๔ สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งสูงขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ <a href="http://www.person.doae.go.th">http://www.person.doae.go.th</a> ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะสมัคร เข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก จำนวน ๕ ชุดต่อ ๑ ตำแหน่ง (สมัครได้คนละไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง)
๑๓๐	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๕๕๑๑ สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	<b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b> ๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย) ๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๑๓๑	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๕๕๘๙ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี	๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน ๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน ๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ
๑๓๒	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๕๖๔๔ สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของคุณบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๑๓๓	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๕๖๖๕ สำนักงานเกษตรอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	<b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ อ.ก.พ.กรมา ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและ ชำนาญการพิเศษ และประกาศ อ.ก.พ. กรมาฯ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งสูงขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่
๑๓๔	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๕๖๘๓ สำนักงานเกษตรอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	<a href="http://www.person.doe.go.th">http://www.person.doe.go.th</a> ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะสมัคร เข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก จำนวน ๕ ชุดต่อ ๑ ตำแหน่ง (สมัครได้คนละไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง)
๑๓๕	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๕๗๕๔ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี	<b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b> ๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย) ๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน
๑๓๖	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๕๗๒๔ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน ๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี
๑๓๗	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๕๗๔๐ สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี	

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๑๓๘	หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๕๙๑๓ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	<b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ อ.ก.พ.กรมฯ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและ ชำนาญการพิเศษ และประกาศ อ.ก.พ. กรมฯ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งสูงขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่
๑๓๙	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๕๙๑๔ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	<a href="http://www.person.doe.go.th">http://www.person.doe.go.th</a> ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะสมัคร เข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก จำนวน ๕ ชุดต่อ ๑ ตำแหน่ง (สมัครได้คนละไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง)
๑๔๐	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๕๙๗๕ สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	<b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b> ๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย) ๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน
๑๔๑	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๕๙๘๑ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน ๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก
๑๔๒	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๕๙๘๗ สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๑๔๓	เกษตรอำเภอบาง (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๖๐๐๐ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	<p><b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล</b></p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ อ.ก.พ.กรมฯ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ และประกาศ อ.ก.พ. กรมฯ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่</p>
๑๔๔	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๕๙๔๔ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	<p><a href="http://www.person.doae.go.th">http://www.person.doae.go.th</a> ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก จำนวน ๕ ชุดต่อ ๑ ตำแหน่ง (สมัครได้คนละไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง)</p>
๑๔๕	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๕๙๘๙ สำนักงานเกษตรอำเภอบางเสา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	<p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p>
๑๔๖	เกษตรอำเภอบาง (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๖๐๙๒ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล จังหวัดพะเยา	<p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง</p>
๑๔๗	เกษตรอำเภอบาง (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๖๑๐๒ สำนักงานเกษตรอำเภอบาง จังหวัดพะเยา	<p>ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p>

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๑๔๘	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๐๔๒ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	<b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ อ.ก.พ.กรมา ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและ ชำนาญการพิเศษ และประกาศ อ.ก.พ. กรมาฯ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งสูงขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่
๑๔๙	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๐๖๐ สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	<a href="http://www.person.doe.go.th">http://www.person.doe.go.th</a> ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะสมัคร เข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก จำนวน ๕ ชุดต่อ ๑ ตำแหน่ง (สมัครได้คนละไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง)
๑๕๐	หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๖๑๓๓ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา	<b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b> ๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย) ๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง
๑๕๑	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๖๑๗๔ สำนักงานเกษตรอำเภอทับปุด จังหวัดพังงา	ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน ๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน ๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน
๑๕๒	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๑๖๘ สำนักงานเกษตรอำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา	ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมาฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๑๕๓	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๒๐๒ สำนักงานเกษตรอำเภอกะปง จังหวัดพังงา	<b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ อ.ก.พ.กรมฯ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและ ชำนาญการพิเศษ และประกาศ อ.ก.พ. กรมฯ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งสูงขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่
๑๕๔	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๖๓๑๒ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง	<a href="http://www.person.doe.go.th">http://www.person.doe.go.th</a> ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะสมัคร เข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก จำนวน ๕ ชุดต่อ ๑ ตำแหน่ง (สมัครได้คนละไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง)
๑๕๕	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๒๕๗ สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง	<b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b> ๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย) ๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๑๕๖	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๖๔๐๑ สำนักงานเกษตรอำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร	๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน ๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน ๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน
๑๕๗	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๖๔๑๗ สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้ จังหวัดพิจิตร	ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี





ลำดับ ที่	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๑๖๔	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๕๔๔ สำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	<b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ อ.ก.พ.กรมฯ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและ ชำนาญการพิเศษ และประกาศ อ.ก.พ. กรมฯ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งสูงขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่
๑๖๕	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๕๕๕ สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก	<a href="http://www.person.doe.go.th">http://www.person.doe.go.th</a> ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะสมัคร เข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก จำนวน ๕ ชุดต่อ ๑ ตำแหน่ง (สมัครได้คนละไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง)
๑๖๖	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๖๖๔๖ สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี	<b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b> ๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย) ๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน
๑๖๗	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๕๙๒ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี	๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน ๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก
๑๖๘	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๖๗๘ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์	การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี
๑๖๙	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๗๒๑ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์	

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๑๗๐	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๖๙๑๘ สำนักงานเกษตรอำเภอวังชัน จังหวัดแพร่	<p><b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล</b></p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ อ.ก.พ.กรมฯ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ และประกาศ อ.ก.พ. กรมฯ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่</p>
๑๗๑	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๘๗๐ สำนักงานเกษตรอำเภอลอง จังหวัดแพร่	<p><a href="http://www.person.doae.go.th">http://www.person.doae.go.th</a> ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก จำนวน ๕ ชุดต่อ ๑ ตำแหน่ง (สมัครได้คนละไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง)</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b></p>
๑๗๒	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๖๙๙๖ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	<p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง</p>
๑๗๓	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๙๙๙ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	<p>ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน</p>
๑๗๔	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๗๐๑๖ สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	<p>ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p>

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๑๗๕	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๗๐๔๔ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	<b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ อ.ก.พ.กรมฯ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและ ชำนาญการพิเศษ และประกาศ อ.ก.พ. กรมฯ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งสูงขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่
๑๗๖	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๗๐๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	<a href="http://www.person.doe.go.th">http://www.person.doe.go.th</a> ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะสมัคร เข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก จำนวน ๕ ชุดต่อ ๑ ตำแหน่ง (สมัครได้คนละไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง)
๑๗๗	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๗๐๘๙ สำนักงานเกษตรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	<b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b> ๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย) ๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๑๗๘	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๗๑๐๑ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง จังหวัดมหาสารคาม	๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน ๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน ๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ
๑๗๙	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๗๑๘๖ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร	พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของคุณบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก
๑๘๐	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๗๒๑๒ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดมุกดาหาร	การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๑๘๑	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๗๑๖๕ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	<b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ อ.ก.พ.กรมฯ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและ ชำนาญการพิเศษ และประกาศ อ.ก.พ. กรมฯ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
๑๘๒	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๗๑๘๘ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร	ตำแหน่งสูงขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ <a href="http://www.person.doe.go.th">http://www.person.doe.go.th</a> ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะสมัคร เข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก จำนวน ๕ ชุดต่อ ๑ ตำแหน่ง (สมัครได้คนละไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง)
๑๘๓	หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๗๒๔๗ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน	<b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b> ๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย) ๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่
๑๘๔	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๗๒๕๔ สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน ๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน ๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน
๑๘๕	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๗๒๘๑ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๑๘๖	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๗๒๘๙ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	<p><b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล</b></p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ อ.ก.พ.กรมาฯ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ และประกาศ อ.ก.พ. กรมาฯ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่</p>
๑๘๗	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๗๕๕๔ สำนักงานเกษตรอำเภอบุพมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด	<p><a href="http://www.person.doae.go.th">http://www.person.doae.go.th</a> ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก จำนวน ๕ ชุดต่อ ๑ ตำแหน่ง (สมัครได้คนละไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง)</p>
๑๘๘	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๗๕๗๖ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	<p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p>
๑๘๙	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๗๖๐๕ สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	<p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตนกรมาฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก</p>
๑๙๐	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๗๗๓๓ สำนักงานเกษตรอำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง	<p>การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p>
๑๙๑	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๗๗๓๙ สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง	

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๑๙๒	เกษตรอำเภอบ้านค่าย (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๗๗๘๖ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง	<p><b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล</b></p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ อ.ก.พ.กรมฯ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ และประกาศ อ.ก.พ. กรมฯ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่</p>
๑๙๓	เกษตรอำเภอบ้านค่าย (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๗๘๑๒ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง	<p><a href="http://www.person.doe.go.th">http://www.person.doe.go.th</a> ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก จำนวน ๕ ชุดต่อ ๑ ตำแหน่ง (สมัครได้คนละไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง)</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p>
๑๙๔	เกษตรอำเภอบ้านค่าย (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๗๘๒๔ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง	<p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p>
๑๙๕	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๗๗๙๘ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง	<p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง</p>
๑๙๖	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๗๙๔๑ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง	<p>ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p>

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๑๙๗	เกษตรอำเภอบึงสามพัน (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๗๙๙๑ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน จังหวัดลพบุรี	<p><b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล</b></p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ อ.ก.พ.กรมฯ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ และประกาศ อ.ก.พ. กรมฯ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่</p>
๑๙๘	เกษตรอำเภอบึงสามพัน (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๘๐๓๕ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน จังหวัดลพบุรี	<p><a href="http://www.person.doe.go.th">http://www.person.doe.go.th</a> ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก จำนวน ๕ ชุดต่อ ๑ ตำแหน่ง (สมัครได้คนละไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง)</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p>
๑๙๙	เกษตรอำเภอบึงสามพัน (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๘๐๗๐ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน จังหวัดลพบุรี	<p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคตของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p>
๒๐๐	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๗๙๙๔ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน จังหวัดลพบุรี	<p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของคุณบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง</p>
๒๐๑	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๘๐๒๕ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน จังหวัดลพบุรี	<p>ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรฐานการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p>



ลำดับ ที่	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๒๐๒	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๘๐๓๗ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	<b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ อ.ก.พ.กรมฯ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและ ชำนาญการพิเศษ และประกาศ อ.ก.พ. กรมฯฯ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งสูงขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่
๒๐๓	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๘๒๐๘ สำนักงานเกษตรอำเภองาว จังหวัดลำปาง	<a href="http://www.person.doe.go.th">http://www.person.doe.go.th</a> ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะสมัคร เข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก จำนวน ๕ ชุดต่อ ๑ ตำแหน่ง (สมัครได้คนละไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง)
๒๐๔	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๘๒๒๗ สำนักงานเกษตรอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	<b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b> ๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย) ๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง
๒๐๕	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๘๒๑๓ สำนักงานเกษตรอำเภองาว จังหวัดลำปาง	ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน ๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน ๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง
๒๐๖	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๘๒๔๑ สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรฐานหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๒๐๗	หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๘๒๗๘ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน	<b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ อ.ก.พ.กรมาฯ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและ ชำนาญการพิเศษ และประกาศ อ.ก.พ. กรมาฯ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งสูงขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่
๒๐๘	หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๘๒๘๑ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน	<a href="http://www.person.doe.go.th">http://www.person.doe.go.th</a> ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะสมัคร เข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก จำนวน ๕ ชุดต่อ ๑ ตำแหน่ง (สมัครได้คนละไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง)
๒๐๙	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๘๒๙๘ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	<b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b> ๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย) ๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง
๒๑๐	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๘๔๔๘ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน ๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน ๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง
๒๑๑	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๘๔๖๓ สำนักงานเกษตรอำเภอกู่เรือ จังหวัดเลย	ของตนกรมาฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๒๑๒	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๘๔๕๐ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	<p><b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล</b></p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ อ.ก.พ.กรมา ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ และประกาศ อ.ก.พ. กรมา ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่</p>
๒๑๓	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๘๔๙๓ สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว จังหวัดเลย	<p><a href="http://www.person.doe.go.th">http://www.person.doe.go.th</a> ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก จำนวน ๕ ชุดต่อ ๑ ตำแหน่ง (สมัครได้คนละไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง)</p>
๒๑๔	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๘๑๗ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	<p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p>
๒๑๕	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๘๖๓๙ สำนักงานเกษตรอำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ	<p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง</p>
๒๑๖	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๘๕๓๒ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	<p>ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p>

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๒๑๗	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๘๕๕๒ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	<b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ อ.ก.พ.กรมฯ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและ ชำนาญการพิเศษ และประกาศ อ.ก.พ. กรมฯ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งสูงขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่
๒๑๘	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๘๕๖๘ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	<a href="http://www.person.doae.go.th">http://www.person.doae.go.th</a> ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะสมัคร เข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก จำนวน ๕ ชุดต่อ ๑ ตำแหน่ง (สมัครได้คนละไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง)
๒๑๙	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๘๕๘๒ สำนักงานเกษตรอำเภوخุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ	<b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b> ๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย) ๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๒๒๐	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๘๖๐๐ สำนักงานเกษตรอำเภوخุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน ๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน ๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ
๒๒๑	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๘๖๒๑ สำนักงานเกษตรอำเภอรามัน จังหวัดศรีสะเกษ	พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๒๒๒	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๘๗๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	<b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ อ.ก.พ.กรมฯ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและ ชำนาญการพิเศษ และประกาศ อ.ก.พ. กรมฯ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งสูงขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่
๒๒๓	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๘๗๙๐ สำนักงานเกษตรอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร	<a href="http://www.person.doe.go.th">http://www.person.doe.go.th</a> ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะสมัคร เข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก จำนวน ๕ ชุดต่อ ๑ ตำแหน่ง (สมัครได้คนละไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง)
๒๒๔	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๘๘๑๗ สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	<b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b> ๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย) ๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๒๒๕	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๘๘๖๗ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน ๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน ๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ
๒๒๖	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๙๒๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ.
๒๒๗	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๙๓๐๘ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร	ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๒๒๘	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๙๔๖๖ สำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	<b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ อ.ก.พ.กรมา ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและ ชำนาญการพิเศษ และประกาศ อ.ก.พ. กรมาฯ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งสูงขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่
๒๒๙	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๙๕๑๔ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	<a href="http://www.person.doe.go.th">http://www.person.doe.go.th</a> ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะสมัคร เข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก จำนวน ๕ ชุดต่อ ๑ ตำแหน่ง (สมัครได้คนละไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง)
๒๓๐	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๙๕๒๗ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	<b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b> ๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย) ๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง
๒๓๑	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๙๕๓๗ สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน ๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน ๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน
๒๓๒	หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๙๕๗๑ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย	ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมาฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๒๓๓	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๙๖๓๕ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย	<p><b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล</b></p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ อ.ก.พ.กรมฯ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ และประกาศ อ.ก.พ. กรมฯ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่</p>
๒๓๔	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๙๖๕๘ สำนักงานเกษตรอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย	<p><a href="http://www.person.doae.go.th">http://www.person.doae.go.th</a> ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก จำนวน ๕ ชุดต่อ ๑ ตำแหน่ง (สมัครได้คนละไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง)</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b></p>
๒๓๕	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๙๖๗๑ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	<p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่</p>
๒๓๖	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๙๗๑๕ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	<p>นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p>

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๒๓๗	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๙๗๓๔ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	<b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ อ.ก.พ.กรมฯ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและ ชำนาญการพิเศษ และประกาศ อ.ก.พ. กรมฯ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งสูงขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่
๓๓๘	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๙๗๙๓ สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพร จังหวัดสุพรรณบุรี	<a href="http://www.person.doe.go.th">http://www.person.doe.go.th</a> ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะสมัคร เข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก จำนวน ๕ ชุดต่อ ๑ ตำแหน่ง (สมัครได้คนละไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง)
๒๓๙	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๙๘๐๕ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี	<b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b> ๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย) ๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๒๔๐	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๙๘๕๕ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน ๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน ๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน
๒๔๑	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๙๙๗๓ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี



ลำดับ ที่	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๒๔๒	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๙๘๗๖ สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	<b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ อ.ก.พ.กรมฯ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและ ชำนาญการพิเศษ และประกาศ อ.ก.พ. กรมฯ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งสูงขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่
๒๔๓	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๙๙๑๐ สำนักงานเกษตรอำเภอบุพผิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	<a href="http://www.person.doe.go.th">http://www.person.doe.go.th</a> ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะสมัคร เข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก จำนวน ๕ ชุดต่อ ๑ ตำแหน่ง (สมัครได้คนละไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง)
๒๔๔	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๐๗๙ สำนักงานเกษตรอำเภอรันบุรี จังหวัดสุรินทร์	<b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b> ๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย) ๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง
๒๔๕	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๐๘๑ สำนักงานเกษตรอำเภอรันบุรี จังหวัดสุรินทร์	ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน ๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน ๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน
๒๔๖	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๐๙๙ สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๒๔๗	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๑๑๕ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	<b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ อ.ก.พ.กรมฯ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและ ชำนาญการพิเศษ และประกาศ อ.ก.พ. กรมฯ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งสูงขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่
๒๔๘	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๑๒๙ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	<a href="http://www.person.doe.go.th">http://www.person.doe.go.th</a> ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะสมัคร เข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก จำนวน ๕ ชุดต่อ ๑ ตำแหน่ง (สมัครได้คนละไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง)
๒๔๙	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๒๑๒ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	<b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b> ๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย) ๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๒๕๐	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๒๖๙ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน ๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน ๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ
๒๕๑	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๔๑๘ สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู	พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๒๕๒	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๔๗๘ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	<b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ อ.ก.พ.กรมฯ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและ ชำนาญการพิเศษ และประกาศ อ.ก.พ. กรมฯ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งสูงขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่
๒๕๓	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๕๐๑ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	<a href="http://www.person.doe.go.th">http://www.person.doe.go.th</a> ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะสมัคร เข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก จำนวน ๕ ชุดต่อ ๑ ตำแหน่ง (สมัครได้คนละไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง)
๒๕๔	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๖๐๙ สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี	<b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b> ๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย) ๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง
๒๕๕	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๗๐๑ สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย จังหวัดอุดรธานี	ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน ๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน ๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง
๒๕๖	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๕๓๕ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๒๕๗	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๕๕๗ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี	<b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ อ.ก.พ.กรมฯ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและ ชำนาญการพิเศษ และประกาศ อ.ก.พ. กรมฯ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งสูงขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่
๒๕๘	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๕๗๐ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี	<a href="http://www.person.doe.go.th">http://www.person.doe.go.th</a> ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะสมัคร เข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก จำนวน ๕ ชุดต่อ ๑ ตำแหน่ง (สมัครได้คนละไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง)
๒๕๙	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๕๘๖ สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	<b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b> ๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย) ๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๒๖๐	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๕๙๙ สำนักงานเกษตรอำเภอนองหาน จังหวัดอุดรธานี	๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน ๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน ๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ
๒๖๑	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๖๑๑ สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี	พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๒๖๒	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๖๗๐ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี	<b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ อ.ก.พ.กรมาฯ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและ ชำนาญการพิเศษ และประกาศ อ.ก.พ. กรมาฯ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งสูงขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่
๒๖๓	หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๗๒๗ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี	<a href="http://www.person.doe.go.th">http://www.person.doe.go.th</a> ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะสมัคร เข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก จำนวน ๕ ชุดต่อ ๑ ตำแหน่ง (สมัครได้คนละไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง)
๒๖๔	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๗๔๕ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	<b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b> ๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย) ๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่
๒๖๕	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๗๖๘ สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล จังหวัดอุดรธานี	นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน ๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน ๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน
๒๖๖	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๗๗๙ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุดรธานี	ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมาฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๒๖๗	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๗๗๑ สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์	<b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ อ.ก.พ.กรมฯ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและ ชำนาญการพิเศษ และประกาศ อ.ก.พ. กรมฯ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งสูงขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่
๒๖๘	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๗๙๑ สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์	<a href="http://www.person.doe.go.th">http://www.person.doe.go.th</a> ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะสมัคร เข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก จำนวน ๕ ชุดต่อ ๑ ตำแหน่ง (สมัครได้คนละไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง)
๒๖๙	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๘๔๙ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	<b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b> ๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย) ๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๒๗๐	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๘๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน ๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน ๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก
๒๗๑	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๘๘๕ สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี	การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๒๗๒	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๘๕๕ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	<b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ อ.ก.พ.กรมา ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและ ชำนาญการพิเศษ และประกาศ อ.ก.พ. กรมาฯ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งสูงขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่
๒๗๓	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๘๖๑ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	<a href="http://www.person.doe.go.th">http://www.person.doe.go.th</a> ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะสมัคร เข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก จำนวน ๕ ชุดต่อ ๑ ตำแหน่ง (สมัครได้คนละไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง)
๒๗๔	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๘๙๕ สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี	<b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b> ๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย) ๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๒๗๕	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๐๖๕ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเย็น จังหวัดอุบลราชธานี	๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน ๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน ๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ
๒๗๖	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๐๗๒ สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมาฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๒๗๗	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๐๘๐ สำนักงานเกษตรอำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	<p><b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล</b></p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ อ.ก.พ.กรมฯ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ และประกาศ อ.ก.พ. กรมฯ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่</p>
๒๗๘	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๑๓๑ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	<p><a href="http://www.person.doe.go.th">http://www.person.doe.go.th</a> ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก จำนวน ๕ ชุดต่อ ๑ ตำแหน่ง (สมัครได้คนละไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง)</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p>
๒๗๙	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๑๓๗ สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	<p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p>
๒๘๐	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๑๕๐ สำนักงานเกษตรอำเภอตาลชุม จังหวัดอุบลราชธานี	<p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง</p>
๒๘๑	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๙๔๖ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	<p>ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p>



ลำดับ ที่	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๒๘๒	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๙๗๖ สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	<p><b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล</b></p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ อ.ก.พ.กรมา ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ และประกาศ อ.ก.พ. กรมา ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่</p>
๒๘๓	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๙๙๒ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	<p><a href="http://www.person.doe.go.th">http://www.person.doe.go.th</a> ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก จำนวน ๕ ชุดต่อ ๑ ตำแหน่ง (สมัครได้คนละไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง)</p>
๒๘๔	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๐๒๐ สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	<p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b></p> <p>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</p> <p>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</p>
๒๘๕	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๐๓๑ สำนักงานเกษตรอำเภูปิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	<p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง</p>
๒๘๖	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๐๔๔ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	<p>ของตนกรมาฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</p>

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๒๘๗	<p>ผู้อำนวยการกลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๒๒๔๘ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร</p>	<p><b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล</b> เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ อ.ก.พ.กรมฯ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและ ชำนาญการพิเศษ และประกาศ อ.ก.พ. กรมฯ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งสูงขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่</p>
๒๘๘	<p>หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๕๕๖๕ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี</p>	<p><a href="http://www.person.doe.go.th">http://www.person.doe.go.th</a> ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะสมัคร เข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก จำนวน ๕ ชุดต่อ ๑ ตำแหน่ง (สมัครได้คนละไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง)</p> <p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</li> <li>แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</li> <li>ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่ นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</li> <li>ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</li> <li>ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน ผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน ผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริง ของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการ ทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</li> </ol>

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
	<b>พื้นที่ชายแดนใต้</b>	<p style="text-align: center;"><b><u>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล</u></b></p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ อ.ก.พ.กรมาฯ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ และประกาศ อ.ก.พ. กรมาฯ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ <a href="http://www.person.doe.go.th">http://www.person.doe.go.th</a> ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก จำนวน ๕ ชุดต่อ ๑ ตำแหน่ง (สมัครได้คนละไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง)</p> <p style="text-align: center;"><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</li> <li>๒. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</li> <li>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</li> <li>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</li> <li>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตนกรมาฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิกการพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</li> </ol>
๒๘๙	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๕๑๒๖ สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส	
๒๙๐	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๕๘๐๕ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี	
๒๙๑	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๗๓๑๗ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	
๒๙๒	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๙๐๒๖ สำนักงานเกษตรอำเภอบำยอ จังหวัดสงขลา	
๒๙๓	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๙๐๕๙ สำนักงานเกษตรอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา	

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๒๙๔	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๙๑๕๑ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	<p><b>คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล</b></p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ อ.ก.พ.กรมฯ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ และประกาศ อ.ก.พ. กรมฯ ลงวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ <a href="http://www.person.doe.go.th">http://www.person.doe.go.th</a> ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก จำนวน ๕ ชุดต่อ ๑ ตำแหน่ง (สมัครได้คนละไม่เกิน ๓ ตำแหน่ง)</p>
๒๙๕	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๙๑๔๕ สำนักงานเกษตรอำเภอละงู จังหวัดสตูล	<p><b>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ผลงานที่ผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (ทั้งนี้ต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเรื่องดังกล่าวด้วย)</li> <li>แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการที่จะดำเนินการในอนาคต ของตำแหน่งที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก</li> <li>ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</li> <li>ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน</li> <li>ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้นไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตนกรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ โดยจะระงับ หรือยกเลิก การพิจารณาคำขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี</li> </ol>